

Số: 94/BC-BDT

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO
CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 10
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 11 NĂM 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Quy chế làm việc của cơ quan, Ban Dân tộc báo cáo tình hình công tác dân tộc tháng 10 và nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 11 năm 2020 như sau:

1. Một số tình hình nổi bật ở vùng dân tộc

Về nông nghiệp:

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ và kết hợp với hoạt động của không khí lạnh và bão số 6 nên từ ngày 06/10 đến ngày 17/10, trên địa bàn huyện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to. Để đối phó với tình hình bão và mưa lớn trên địa bàn, Lãnh đạo các huyện đã chỉ đạo các địa phương thực hiện xử lý tạm thời các điểm bị sạt lở, đến nay đã cơ bản lưu thông đi lại; thực hiện chốt trực, rào chắn, cắm các biển cảnh báo đối với các điểm bị sạt lở các tuyến đường, ngầm tràn bị ngập nước. Đồng thời triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lớn; tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến của bão, mưa lũ để thực hiện kịp thời theo các phương án đã xây dựng và sẵn sàng sơ tán các hộ dân ở nơi không an toàn, có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Bên cạnh đó, liên tục thông báo diễn biến của bão trên hệ thống truyền thanh của huyện và xã, kết hợp tuyên truyền và vận động người dân chằng chống nhà ở, chuồng trại, đưa gia súc đặng chăn thả ở trong rừng đến nơi an toàn; chặt tỉa cành cây có nguy cơ gãy đổ và đẩy nhanh thu hoạch các cây hoa màu.

Qua nắm tình hình chung sau cơn bão số 6 và mưa lũ ở các huyện ở vùng DTTS và MN của tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã rà soát, tổng hợp, báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do đợt mưa lớn trên diện rộng gửi UBND, UBND tỉnh (*Báo cáo số 91/BC-BDT, ngày 15/10/2020 của Ban Dân tộc về tình hình thiệt hại do đợt*

mưa lớn trên diện rộng (đến 11h00 ngày 15/10/2020)). Tuy nhiên, đến ngày 16/10/2020, trên địa bàn huyện Nam Đông và A Lưới có thêm 02 người chết rất thương tâm do lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi làm về (một trường hợp ở thôn Bha Bha, xã Hương Sơn, huyện Nam Đông và một trường hợp ở thôn Paris-Kavin, xã Lâm Đốt, huyện A Lưới). Hiện nay các địa phương đang huy động lực lượng khắc phục, xử lý các thiệt hại sau bão.

Về chăn nuôi:

Đưa vào chăm sóc bò giống cho các hộ chăn nuôi, đảm bảo về chuồng trại, diện tích trồng cỏ và công tác thú y đưa tổng đàn gia súc của toàn huyện. Các loại cây công nghiệp, rừng kinh tế.

Triển khai Kế hoạch ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhập vào địa bàn vùng đồng bào DTTS toàn tỉnh. Không chế dập tắt kịp thời dịch lở mồm long móng xảy ra trên lợn. Triển khai kiểm tra, giám sát thực hiện tiêm phòng vắc xin Vụ Đông Xuân năm 2020.

Về giáo dục:

Đến thời điểm hiện tại, theo thống kê sơ bộ bước đầu ngành GD&ĐT ở vùng DTTS và MN không có thiệt hại về người nhưng tài sản vật chất có phần thiệt hại do mưa lớn mái bị dột, hàng rào, hệ thống thoát nước sụp đổ đã làm ước sách vở, tài liệu, hư hỏng một số thiết bị dạy học cũng như thiết bị đồ chơi ngoài trời của các trường mầm non. Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về việc triển khai khắc phục lũ lụt và tổ chức kế hoạch dạy học sau lũ, đối với những trường đóng ở địa bàn khô ráo (thuộc các huyện Nam Đông, A Lưới, một số xã/phường của thị xã Hương Thủy, thành phố Huế, các xã/thị trấn của huyện Phú Lộc, . . .) tổ chức cho học sinh đi học trở lại từ ngày 15/10/2020.

Trong tháng 10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020, triển khai Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021; Huyện Đoàn A Lưới tổ chức tuyên dương 30 “Học sinh 3 tốt” năm học 2020 -2021. Qua phong trào học sinh 3 tốt sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, thân thiện cho học sinh học tập, rèn luyện, là hành trang kỹ năng sống cho học sinh bước tiếp những chặng đường mới.

Năm học 2020 - 2021, sách giáo khoa là mối quan tâm hàng đầu với các cấp chính quyền và phụ huynh, học sinh ở vùng cao Nam Đông. Đây là bộ sách theo chương trình giáo dục mới, đòi hỏi cung ứng đúng tiến độ và có biện pháp hỗ trợ để học sinh khó khăn đủ sách đến trường. Tuy nhiên, đến nay 100% học sinh lớp 1 trên địa bàn các huyện dân tộc thiểu số đều đầy đủ sách giáo khoa. Riêng với 2 xã dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn là Hương Hữu và Thượng Long, Phòng Giáo

dục và Đào tạo huyện đã phối hợp hỗ trợ sách giáo khoa để đảm bảo cho các em đến trường. Ngoài ra, phòng còn tham mưu huyện bổ sung 10 bộ sách giáo khoa lớp 1 tại thư viện của các trường tiểu học thuộc 6 xã dân tộc thiểu số để dự phòng.

Về Y tế:

Nhìn chung, tình hình hoạt động y tế vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Công tác phòng chống, ứng phó và xử lý dịch Covid-19 kịp thời, ngành y tế ở các địa phương đã tập trung xây dựng các phương án, tình huống cụ thể có thể xảy ra. Trung tâm Y tế tại các huyện vùng DTTS đã phối hợp với chính quyền cơ sở triển khai đã hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân "Sổ tay hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới" trong đó có hướng dẫn tại hộ gia đình biết do Bộ Y tế ban hành.

Về văn hóa:

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tất cả người dân trên các phương tiện thông tin trên địa bàn huyện, thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế, tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid -19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình, xã hội.

Ngày 6/10/2020, Huyện A Lưới đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2554/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch sinh thái cộng đồng làng A Nôr thuộc Thôn Đút 1, xã Hồng Kim. Đây là Điểm du lịch sinh thái cộng đồng làng A Nôr cách thành phố Huế hơn 60km và cách trung tâm huyện A Lưới 3km về phía Đông Bắc. Làng A Nôr là loại hình du lịch cộng đồng kết hợp với du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng cùng với trải nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc.

Huyện Nam Đông cũng đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020, với chủ đề: “Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cụ tiếp tục dẫn dắt các thế hệ đi sau trong phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ các giá trị truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước. Tại lễ phát động, huyện đã trao 30 suất quà cho các cụ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng.

Về quốc phòng - an ninh:

Tình hình dịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như ở vùng đồng bào DTTS và MN đã cơ bản được khống chế tốt. Tuy nhiên, nguy cơ tái bùng phát dịch vẫn luôn thường trực khi dịch trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp. Do vậy,

các chốt kiểm soát tại A Lưới, Nam Đông, khu vực biên giới ở xa cần tăng cường kiểm soát, tuyệt đối không để bất cứ sơ hở nào làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch chung của tỉnh.

Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không, bảo đảm thông tin liên lạc luôn thông suốt, sẵn sàng huy động lực lượng xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn.

2. Tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 10

Trong tháng 10, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương, Ban Dân tộc đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

- Đã ban hành Quyết định V/v Về việc phê duyệt chỉ định thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020; Tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen; Kế hoạch Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 (từ ngày 15/11-15/12/2020).

- *Công tác báo cáo định kỳ và đột xuất:* Báo cáo đánh giá công tác dân tộc tháng 10 nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 11; Báo cáo Tình hình thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2020; Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do ảnh hưởng đợt mưa lớn trên diện rộng; Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; Báo cáo Tình hình thiệt hại sau cơn bão số 5 trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm; Báo cáo Tình hình thực hiện kiểm soát TTHC quý III năm 2020; Báo cáo tổng hợp số liệu học sinh, sinh viên DTTS có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020 gửi UBND tỉnh; Báo cáo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tháng 9; Báo cáo 9 tháng cuối năm về phòng chống tệ nạn xã hội vùng DTTS và miền núi.

Đặc biệt, trong tháng 10, Ban Dân tộc đã phối hợp các sở, ngành và địa phương đã tham mưu UBND tỉnh đón, làm việc với đoàn công tác của Ủy Ban Dân tộc do, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm làm trưởng đoàn về đánh giá khả thi Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025.

Do ảnh hưởng của bão và mưa lớn kéo dài nên một số nội dung công việc như: Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2020; tập huấn bồi dưỡng công nghệ thông tin; tham quan, tập huấn CT 135 cho cộng đồng xã, thôn ĐBK; Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho đối tượng NCUT trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của các chương trình, chính sách, dự án thực hiện trong tháng 10 không thực hiện được.

3. Nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 11

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020, những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 cần thực hiện đó là:

- Hoàn thành Tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền tập quán tiêu dùng vùng đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tham mưu báo cáo đánh giá công tác dân tộc tháng 11, nhiệm vụ tháng 12 của cơ quan; Báo cáo đánh giá công tác dân tộc tháng 10, nhiệm vụ tháng 11 của cơ quan; Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị sinh hoạt cụm cho NCUT trong đồng bào DTTS tỉnh năm 2020; báo cáo tình hình giáo dục năm học 2019-2020 vùng DTTS và miền núi; Báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tháng 10; Báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, Chương trình trên địa bàn vùng DTMN do Ban Dân tộc phụ trách năm 2020.

- Tiếp tục tổ chức Hội nghị sinh hoạt cụm dân cư thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn vùng đồng bào DTTS tỉnh; Hội thi tìm hiểu pháp luật cho NCUT trong đồng bào DTTS tỉnh; Hội thi Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi; Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2020; tập huấn bồi dưỡng công nghệ thông tin; tham quan, tập huấn CT 135 cho cộng đồng xã, thôn ĐBK; Hoàn thành văn bản và chương trình tham quan nội tỉnh, ngoại tỉnh cho NCUT trong đồng bào DTTS tỉnh năm 2020; Tiến hành kiểm tra kết quả triển khai thực hiện CT, CS thuộc phòng quản lý đợt 3.

- Tham mưu và phối hợp với Trường Đại học Nông lâm tổ chức lớp tập huấn công nghệ thông tin bị hoãn do thời tiết xấu trong tháng 10; Tham mưu dự thảo rà soát tiêu chí thành lập cơ quan công tác dân tộc; Tham mưu công văn đề nghị địa phương báo tình hình Thiên niên kỷ vùng DTTS năm 2020; Tham mưu các văn bản liên quan và tổ chức các lớp tuyên truyền GDPL theo Đề án 1163 các lớp còn lại theo kế hoạch; Chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt cụm dân cư trên địa bàn các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Thị xã Hương Trà; Xây dựng Mục lục Bản tin Dân tộc Miền núi và phát hành công văn mời các cá nhân tham gia viết bài cho

Bản tin Dân tộc và miền núi quý IV; Cập nhật thống kê về công tác dân tộc theo Thông tư 03.

- Xây dựng Dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị Tuyên dương HS, SV DTTS có thành tích xuất sắc; Kế hoạch Thanh tra năm 2021; Kế hoạch và tổ chức cấp phát ấn phẩm truyền thông.

- Tiếp công dân vào định kỳ.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 của Ban Dân tộc. Kính mong được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành chức năng để thực hiện có hiệu quả công tác tại địa phương./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ địa phương I;
- Ban dân vận TƯ;
- Sở KH&ĐT;
- Phòng PA02;
- Lãnh đạo Ban;
- VP, TTr;
- Lưu: VT, CSĐT.

**KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Lê Văn Cường